
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ็ญ 
(สมัยสำมัญสมัยแรก  ประจ ำปี  2566) 

วันที่  6  กุมภำพันธ์  2566 
ณ  หอประชุมเพ็ญเทวีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ็ญ 

**************************** 
ผู้มำประชุม  จ ำนวน  16  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑. นายแหลม  สิมงาม ประธานสภา อบต.เพ็ญ   แหลม  สิมงาม  
๒. นายบุญหลาย อินทริยะ รองประธานสภา อบต.เพ็ญ   บุญหลาย  อินทริยะ  
๓. นายแดง  ชาวกล้า ส.อบต.  หมู่ท่ี  ๒ แดง  ชาวกล้า  
๔. นายพิเชษฐ์  พิพิธเส้า ส.อบต.  หมู่ท่ี   3  พิเชษฐ์  พิพิธเส้า  
๕. น.ส.อิศราภรณ์ ไชยกาฬสินธ์ุ ส.อบต.  หมู่ท่ี  4  อิศราภรณ์ ไชยกาฬสินธ์ุ  
6. นายธีร์   ค าไฮ ส.อบต.  หมู่ท่ี  6 ธีร์  ค าไฮ  
7. นางมณีวรรณ  พันมณี ส.อบต.  หมู่ท่ี  7   มณีวรรณ  พันมณี  
8. นายจีรวัฒน์  ทัพวงศ์ ส.อบต.  หมู่ท่ี  8   จีรวัฒน์  ทัพวงศ์  
9. นายสมคิด  แสนโพธิ์ ส.อบต.  หมู่ท่ี  9    สมคิด  แสนโพธิ์  

10. นายบุญเส็ง  สิมงาม ส.อบ.ต. หมู่ท่ี  10  บุญเส็ง  สิมงาม  
11. นางบุญถม  นันนิยม ส.อบต.  หมู่ท่ี    11 บุญถม  นันนิยม  
12. นายไพโรจน์  สีดา ส.อบต.  หมู่ท่ี  12   ไพโรจน์  สีดา  
13. นางนิตยา  พุทธรักษา ส.อบต.  หมู่ท่ี  13   นิตยา  พุทธรักษา  
14. น.ส.แดง  บุตรด้วง ส.อบต.  หมู่ท่ี  16   แดง  บุตรด้วง  
15. นายวิชัย  ธรรมธาตุ ส.อบต.  หมู่ท่ี  17   วิชัย  ธรรมธาตุ  
16. นางพรพรรณ  หอนงาม ปลัด อบต.เพญ็/เลขานุการสภา อบต.เพ็ญ พรพรรณ  หอนงาม  

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม   จ ำนวน  13  คน 
 

ล ำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหต ุ
1. นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม นายก  อบต.เพ็ญ เกรียงศักดิ์  หอนงาม  
2. นายทองเล่ือน  สิมงาม รองนายก  อบต.เพ็ญ ทองเล่ือน  สิมงาม  
3. นายนนท์  เพ็งศรี รองนายก  อบต.เพ็ญ นนท์  เพ็งศรี  
4. นายพงศกร  ปทุมเขต เลขานุการนายก  อบต.เพ็ญ พงศกร  ปทุมเขต  
5. นายประดิษฐ์  ก้อนกลมเปรี้ยว รองปลัด อบต.เพ็ญ ประดิษฐ์  ก้อนกลมเปรี้ยว  
6. นายปฤณ  ค าสีทา ผู้อ านวยการกองคลัง ปฤณ  ค าสีทา  
7. นายธนเดช   โคตรแสนลี ผู้อ านวยการกองช่าง ธนเดช   โคตรโมลี  
8. น.ส.ศิริอร  เกตุไทยสง หัวหน้าส านักปลัด ศิริอร  เกตุไทยสง  
9. นายภัทราวุฒิ  ชาโคตร ผอ.กองการศึกษา ภัทราวุฒิ  ชาโคตร  

10. นายประยูร  โพธิ์ไชยรัตน ์ นิติกร ประยูร  โพธิ์ไชยรัตน ์  
11. น.ส.พัชราวรรณ  จันทร์บวร นักวิชาการสาธารณสุข พัชราวรรณ  จันทร์บวร  
12. นางสุภาพร  ทูลกลาง นักวิเคราะห์ฯ สุภาพร  ทูลกลาง  
13. น.ส.ปรียานุช  เมืองศรี ผช.จพง.ธุรการ ปรียานุช  เมืองศรี  
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เร่ิมประชุม  เวลำ  09.30น. 
เร่ิมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม 
  เมื่อถึงเวลาก าหนดนัดประชุมแล้ว  เลขานุการสภาฯตรวจรายช่ือสมาชิกสภาฯเมื่อมีผู้ประชุม
ครบองค์ประชุม  นายแหลม  สิมงาม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ท าหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  2566  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
ระเบียบวำระที่  1 เร่ือง  ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
นายแหลม สิมงาม -ทางอ าเภอเพ็ญได้ก าหนดจัดงานอ าเภอเพ็ญ  116  ปี  ของดี  12  ท้องถิ่น  ขึ้น 
(ประธานสภาฯ) ในวันท่ี 14  กุมภาพันธ์  2566   จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเพ็ญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยครับ   
ท่ีประชุม -รับทราบ  
ระเบียบวำระที่  2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ็ญ 

   (สมัยสำมัญที่  4  คร้ังที่  7  ประจ ำปี  2565  วันที่  8 ธันวำคม  2565) 
นายแหลม  สิมงาม -ตามท่ีได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  (สมัยสามัญท่ี  4  ครั้งท่ี  
(ประธานสภาฯ)  7 ประจ าปี 2565)  วันท่ี  8  ธันวาคม  2565  นั้น  เลขานุการสภาฯได้จัดท า 

บันทึกรายงานการประชุมและได้จัดส่งให้สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านทราบล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ  ได้ตรวจดูรายละเอียด
ตามเอกสารอีกครั้งหนึ่งเพื่อท่ีจะได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมต่อไป 

ท่ีประชุม  -ตรวจดูรายงานการประชุม 
นายแหลม สิมงาม -มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมบันทึกรายงานการประชุม
(ประธานสภาฯ)  หรือไม่ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมรับรองครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบท่ีจะรับรอง 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  สมัยสามัญท่ี  4  ครั้งท่ี  7
ประจ าปี  2565  วันท่ี  8  ธันวาคม  2565  นั้น 

ท่ีประชุม  -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์  (15เสียง) 
ระเบียบวำระที่ 3 เร่ือง กระทู้ถำม 
   -ไม่มี 
ระเบียบวำระที่  4 เร่ือง  ที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 

4.1  เรื่องกำรขอใช้ที่ดินสำธำรณประโยชน์เพือ่เป็นที่ท ำกำรส ำนักงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเพ็ญ และสนำมกีฬำ 

นายแหลม สิมงาม -เนื่องจากท่านนายกฯ ได้เคยหารือกับผมในเบ้ืองต้นมาระยะหนึง่แล้วว่า องค์การ 
(ประธานสภาฯ) บริหารส่วนต าบลเพ็ญ ยังไม่ได้ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีดินท่ีเป็นท่ีท าการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ขณะนี้มีนิติกรแล้ว จึงได้เสนอการขอใช้ท่ีดิน
สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นท่ีท าการส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ให้ท่ี
ประชุมพิจารณา จึงขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เสนอท่ีประชุมครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหาร 
(นายก อบต.เพ็ญ) ส่วนต าบลเพ็ญ ได้รับมอบอาคารที่ท าการจากสภาต าบล ก่อนยกฐานะมาเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อปี พ.ศ. 2539  ซึ่งต้ังอยู่บนที่สาธารณประโยชน์
ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี ๔๔๐๖๙ เลขท่ีดิน 
๒๕๑ ต้ังอยู่ท่ีบ้านโพนงาม หมู่ท่ี ๖ ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านโนนยางพัฒนา หมู่ท่ี ๑๗ 
ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดธานี  จ านวนเนือ้ท่ี ๑๒ ไร่  ๑ งาน  ๔๑ ตารางวา  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
ส านักงาน และอาคารต่างๆ รวมทั้งสนามกีฬา เพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติราชการ และให้บริการแก่ประชาชน ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นใน
ปัจจุบัน  แต่เนื่องจากท่ีดินแห่งนี้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ซึ่งจะต้องท าการขอใช้ท่ีดินตามระเบียบกฎหมาย แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ
ยังไม่ได้ด าเนินการขอใช้ท่ีดิน ซึ่งกระบวนการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์จะต้องมี
การประชุมขอความเห็นจากประชาชน และขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  โดยการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้
ด าเนินการแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2565  ในวันนี้ผมจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ  
ส่วนรายละเอียดขั้นตอนและระเบียบกฎหมายในการด าเนินการขออนุญาตให้นิติกร 
เป็นผู้น าเสนอต่อสภาฯ  

นายแหลม สิมงาม -ขอเชิญนิติกรน าเสนอรายละเอียดของขั้นตอนและระเบียบกฎหมาย ในการ 
(ประธานสภาฯ) ด าเนินการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นท่ีท าการส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเพ็ญ ต่อสภาฯ เชิญครับ 
นายประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ - เรียนท่านประธาน และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เนื่องจากทางอ าเภอเพ็ญ  
(นิติกร) ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุดรธานี และกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ท่ี อด ๐๕๑๘/

๒๕๐๖  ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม 2565 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูล
ท่ีดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตพื้นท่ีของตน และให้ส่วน
ราชการท่ีเข้าไปใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์โดยท่ียังมิได้ด าเนินการให้เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ด าเนินการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0511.3/ว 3312 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2547  
ซึ่งมีข้ันตอน กระบวนการ และเอกสารประกอบหลายประการ โดยเริ่มจากการเขียน
โครงการขอใช้ท่ีดินสาธารณประโยชน์ การกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ี การขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
และส่งเรื่องไปยังจังหวัดเพื่อขออนุญาตต่อไป ซึ่งขณะนี้งานกฎหมายและกองช่างได้
ด าเนินการจัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงได้น าเรียนท่านนายกฯ เพื่อ
เสนอขอความเห็นชอบต่อสภาฯ  

นายแหลม สิมงาม -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ แสดงความเห็นและอภิปรายครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย  ธรรมธาตุ -ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่ีเราจะด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งการ 
(ส.อบต.ม.17) ขอใช้ท่ีสาธารณประโยชน์แห่งนี้ก็ไม่สร้างผลกระทบใดๆต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม 
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นายบุญเส็ง สิมงาม -ผมก็เห็นด้วยกับท่ีท่านนายกฯ เสนอครับ และเป็นหน้าท่ีของสภาฯ เราท่ีจะต้องให้ 
(ส.อบต.ม.10) ความเห็นชอบ 
นายแหลม สิมงาม -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอความเห็น หรืออภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะ 
(ประธานสภาฯ) ขอมติท่ีประชุมนะครับ ว่าท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 

ใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวงเลขท่ี 
๔๔๐๖๙ เลขท่ีดิน ๒๕๑ ต้ังอยู่ท่ีบ้านโพนงาม หมู่ท่ี ๖ ซึ่งปัจจุบันเป็นบ้านโนนยาง
พัฒนา หมู่ท่ี ๑๗ ต าบลเพ็ญ อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดธานี  จ านวนเนื้อท่ี ๑๒ ไร่  ๑ 
งาน  ๔๑ ตารางวา เป็นสถานท่ีต้ังท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ ส านักงาน 
หอประชุม ห้องสมุดประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬาของหมู่บ้านหรือไม่  

ท่ีประชุม -เห็นชอบ 15 เสียง  
ระเบียบวำระท่ี  5 เร่ืองที่เสนอใหม่ 
   5.1.เร่ืองก ำหนดสมัยประชุมสมัยสำมัญประจ ำปี  2566  และสมัยแรกของ 

ปี 2567 
นายแหลม สิมงาม -ให้ท่านปลัด  อบต.เพ็ญ  เลขานุการสภาฯช้ีแจ้งรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
(ประธานสภาฯ)  
นายบัญญัติ จันทะศรี -ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
(ปลัด อบต.เพ็ญ)  (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  7  พ.ศ.2552)  มาตรา  53  ในปีหนึ่งให้มีสมัย 

ประชุมสองสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดแต่ต้องไม่เกินส่ีสมัยวัน
เริ่มสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ.2565 ข้อ 21) การก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปีระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป
และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของทุกปี และก าหนดสมัย
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปด้วยผมจึงขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  2567  จ านวน  4  สมัย  และก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของปีถัดไป  ดังต่อไปนี้ 
สมัยสามัญท่ี     1  ระหว่างวันท่ี   1-15   กุมภาพันธ์    2566 
สมัยสามัญท่ี     2  ระหว่างวันท่ี   1-15   พฤษภาคม    2566 
สมัยสามัญท่ี     3  ระหว่างวันท่ี   3-17   สิงหาคม       2566 
สมัยสามัญท่ี     4  ระหว่างวันท่ี   1-15   ธันวาคม       2566 
และก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปี  2566 สมัยแรกในวันท่ี  1-15 กุมภาพันธ์      
2567 

ท่ีประชุม -ให้ก าหนดสมัยสามัญประจ าปี  2566  ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี  2567  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรกของปีสมัยแรกของสมัยปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปตามท่ีเสนอข้างต้นทุก 

ประการ 
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5.2.เร่ืองรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2561-
2565   

นายแหลม  สิงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ได้เสนอรายงานผลการ
(ประธานสภาฯ)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2565  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อทราบ 
ขอให้เลขานุการสภาฯ  ได้ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

นางพรพรรณ หอนงาม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
(ปลัด/เลขานุการสภาฯ) ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  หมวด  6   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มี

อ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
(1) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีล่ะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร   

นายแหลม สิมงาม -ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  น าเสนอรายงานผลการติดตาม
(ประธานสภาฯ)  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2565  
นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2565)               
(นายก อบต.เพ็ญ) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ   

ปรากฏว่า  จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.25561-2565) 
(เฉพาะปี  2565)  เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  คิดเป็นร้อยละ  
53.41  (รายละเอียดตามรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  ท่ีแนบท้ายมอบหมายให้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้น าเสนอรายละเอียด 

นายแหลม สิมงาม -ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  น าเสนอรายงานผลการติดตามและ
(ประธานสภาฯ)  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือแสดงความคิดเห็น  หรืออภิปราย  ขอให้ยก
มือขึ้น 
-หากไม่มีจะถือว่าท่ีประชุมเห็นเป็นการถูกต้องและรับทราบ  รายงานผลการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2565   ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 
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ท่ีประชุม  -รับทราบทุกประเด็น   
5.3.เร่ืองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กองทุนหลกัประกันสุขภำพ  อบต.เพ็ญ  
ประจ ำปี  2565 

นายแหลม สิมงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ รายงานผลการด าเนินงาน  
(ประธานสภาฯ)  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  อบต.เพ็ญ  ประจ าปี  2565  ต่อสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเพ็ญเพื่อทราบ ขอให้นายก อบต.เพ็ญ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
(นายก อบต.เพ็ญ) อบต.เพ็ญ  ประจ าปี  2565   ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 

(รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำน  กองทุนหลักประกันสุขภำพ  อบต.เพ็ญ  
ประจ ำปี  2565  ท่ีแจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ) 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
5.4.เร่ืองรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  กองทุนธนำคำรขยะ 

นายแหลม สิมงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ รายงานผลการด าเนินงาน 
(ประธานสภาฯ)  กองทุนธนาคารขยะ  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  เพื่อทราบ ขอให้นายก  

อบต.เพ็ญ  ได้ช้ีแจงรายละเอียด 
นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานผลการด าเนินงาน  กองงทุนธนาคารขยะ 
(นายก อบต.เพ็ญ) อบต.เพ็ญ  ประจ าปี  2565   ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ 

(รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรด ำเนินงำน  กองทุนธนำคำรขยะ  อบต.เพ็ญ  
ประจ ำปี  2565  ท่ีแจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ) 

  ท่ีประชุม  -รับทราบ 
   5.5.เร่ืองรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  (อบต.เพ็ญ) 
นายแหลม สิมงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ รายงานงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  การเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลเพ็ญเพื่อทราบ  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ได้ช้ีแจง
รายละเอียด 

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565   
(นายก อบต.เพ็ญ) (อบต.เพ็ญ)  (รำยละเอียดตำมรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.

2565  อบต.เพ็ญ  ที่แจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ) 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

5.6.เร่ืองรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี  2565  (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก) 
นายแหลม สิมงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ รายงานงบประมาณ
(ประธานสภาฯ)  การเงิน  ประจ าปี  2565  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลเพ็ญเพื่อทราบ  ขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ได้ช้ีแจง
รายละเอียดครับ 

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการเงินประจ าปี  2565  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
(นายก อบต.เพ็ญ)  (รำยละเอียดตำมรำยงำนงบกำรเงินประจ ำปี  2565  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

  ที่แจกให้ทุกท่ำนแล้วครับ) 
ท่ีประชุม -รับทราบ 
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5.7.เร่ืองกำรสมัครเป็นสมำชิกของสมำคมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งประเทศ
ไทย 

นายแหลม สิมงาม -ในระเบียบวาระนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ได้เสนอรายละเอียดการ
(ประธานสภาฯ)  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ต่อสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญเพื่อขอความเห็นชอบ  ขอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ็ญ  ได้ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  จัดต้ังขึ้นโดยมี 
(นายก อบต.เพ็ญ) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจการและการด าเนินงานองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสมาชิกและเป็นองค์กรกลางในการส่ือสารสัมพันธ์  
 และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ซึ่งการเป็นสมาชิกของสมาคมฯจะต้องผ่านการเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบ ารุงสมาคม  พ.ศ.2555  ข้อ  4  (2)  โดยการ
เป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยจะเสียค่าบ ารุงปีละ   
5,000.-บาท  ส าหรับประโยชน์ในการสมัครสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  คือทางองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
รวมท้ังแนวทางการพฒันาสมาชิกสภาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายแหลม สิมงาม -มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยไหมครับ  หากสงสัยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
นายแหลม สิมงาม -ถ้าไม่มีผู้สงสัยหรือข้อซักถามผมขอมติท่ีประชุมสภาฯนะครับ  สมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  เห็นชอบหรือไม่ในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่ง 

ประเทศไทยถ้าเห็นด้วยขอให้ยกมือครับ 
ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  (15  เสียง)  ให้  อบต.เพ็ญ  สมัครสมาชิกสมาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย 
5.8.เร่ืองขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2566   

นายแหลม สิมงาม -ตามท่ีผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี          
(ประธานสภาฯ) งบประมาณ  2566  ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้น

ก่อนท่ีนายกฯจะช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมให้ท่านปลัดในฐานะท่ีเป็น 
เลขานุการสภาฯและเจ้าหน้าท่ีงบประมาณได้ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีการงบประมาณในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อท่ีประชุมเสียก่อน 

นางพรพรรณ  หอนงาม -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหาร 
ปลัด/เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563  หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ   

ข้อท่ี  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นนั้นจึงได้มีการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ต่อท่ีประชุมสภาฯครั้งนี้  และขอเรียนเชิญท่าน
นายกฯช้ีแจงรายละเอียดต่อไป 

นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม -เรียนท่านประธานภาฯสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามท่ีองค์การ 
(นายก อบต.เพ็ญ) บริหารส่วนต าบลเพ็ญได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ  พ.ศ.2566  ไปแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญมีความ
จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 
ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
โอนงบประมำณเพิ่ม(+) (รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แจกให้แล้ว) 
1.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  จ านวน  497,500.-บาท 
รวมโอนเพิ่มงบประมำณ   497,500.-บำท 
โอนลดงบประมำณ (-) 
1.วัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  253,500.-บาท 
2.วัสดุก่อสร้าง  จ านวน  100,000.-บาท 
3.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  144,000.-บาท 
รวมโอนลดงบประมำณ  497,500.-บำท 

นายแหลม สิมงาม -ขอให้ท่านสมาชิกได้ตรวจดูรายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติโอนเงิน                              
(ประธานสภาฯ)  งบประมาณฯท่ีแจกให้หากมีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือมีข้อสงสัยให้ 

สอบถามในท่ีประชุมได้ 
ท่ีประชุม  -ตรวจดูรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 
นายแหลม สิมงาม -หากไม่มีผู้ชักถามอีกผมจะได้ขอมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  ตามท่ีท่านนายกฯเสนอโดยให้ท่าน 

สมาชิกยกมือขึ้นครับ 
ท่ีประชุม  -อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯด้วยมติเป็นเอกฉันท์  (15  เสียง) 
ระเบียบวำระที่  6 เร่ืองอื่นๆ 
นางพรพรรณ หอนงาม -การจัดงานอ าเภอเพ็ญ  116  ปี  ของดี  12  ท้องถิ่น  ท่ีจะจัดขึ้นในวัน  14  
(ปลัด/เลขานุการสภาฯ) กุมภาพันธ์  2566  นี้  ในส่วนของการแต่งกายร่วมงานนัน้  ใน  วันท่ี  14   

กุมภาพันธ์  2566  ในช่วงร่วมขบวนแต่งกายด้วย  หญิง=เส้ือผ้าฝ้ายสีข้าว,ผ้าถุง  
ชาย=เส้ือผ้าฝ้ายสีขาว,โสร่ง  ตอนกลางคืน  ให้แต่งในตรีมมนต์รักลูกทุ่ง  ในวันท่ี  
15  กุมภาพันธ์  2565  ในตรีมอุ่นไอรักค่ะ 
-ส่วนก าหนดการหรือรายละเอียดต่างๆได้ส่งให้ทางไลน์เรียบร้อยแล้วค่ะ  ขอความ
ร่วมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญเข้าร่วมทุกท่านค่ะ 

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -ขบวนขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญได้บุญประเพณีออกพรรษาขอให้ทุกท่าน
(นาย อบต.เพ็ญ)  เสนอความคิดเห็นได้ครับในรูปแบบขบวนจัดท าอะไรเพิ่มเติมได้นะครับ 
นายบุญเส็ง สิมงาม -ผมขอเสนอท าปราสาทผ้ึงเสริมในขบวนครับ 
(ส.อบต.ม.10) 
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นายสมคิด  แสนโพธิ์ -ผมเสนอการละเล่นการแข่งขันเรือยาวในขบวนครับ 
(ส.อบต.ม.9) 
น.ส.อิศราภรณ์ ไชยกาฬสินธ์ุ -เสนอท าข้าวส าปิแจกประชาชนท่ีมาดูขบวนจะได้ส่ือถึงการท าข้าวส าปิในเทศการ
(ส.อบต.ม4)  ออกพรรษา 
นายนนท์ เพ็งศร ี -ตามท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญเสนอมาก็เป็นเรื่องท่ีดีนะ 
(รองนายกฯ)  ครับแต่ทางคณะกรรมการก าหนดในขบวนให้มีรถไม่เกิน  5  คันครับ 
 ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายเกรียงศักดิ์  หอนงาม -ในวันท่ี  1-3  มีนาคม  2566  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
(นายก อบต.เพ็ญ) เพ็ญและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนา “บทบาทท้องถิ่น 

ไทยกับการกระจายอ านาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยนื” 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายสมคิด  แสนโพธิ์ -ขอสอบถามเรื่องการจัดเก็บขยะในชุมชนตอนนี้ทางเจ้าหน้าท่ีเข้าไปเก็บอาทิตย์ละกี่ 
(ส.อบต.ม.9)  ครั้งครับเพราะตอนนี้ขยะเยอะมากล้นเกล่ือนถนนเลยครับ 
นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -เรื่องการเก็บขยะตอนนี้ปรับเปล่ียนมาเก็บสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับเพราะตอนนี้บ่อ 
(นายก.อบต.เพ็ญ) ขยะท่ีเราท้ิงอยู่ห่างจากต าบลเรามากครับ  จึงขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้านให้เก็บขยะใส่
ถุงด าไว้ก่อนเมื่อถึงวนัท่ีรถขยะมาเก็บจึงน าออกมาท้ิงครับ 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
นายพิเชษฐ์ พิพิธิเส้า -ผมขอให้ไปกลบบ่อขยะให้หมู่ท่ี  3  ด้วยนะครับ  ประชาชนเดือดร้อนมากครับ 
(ส.อบต.ม.3) 
นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม -จะเข้าด าเนินการให้โดยเร่งด่วนครับ 
(นายก.อบต.เพ็ญ) 
ท่ีประชุม -รับทราบทุกประเด็น 
นายแหลม สิมงาม - มีทา่นใดจะเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นอกีหรอืไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายแหลม  สิมงาม - หากไม่มที่านใดเสนอหรือสอบถามเรื่องอ่ืน ๆ  ในที่ประชุมแล้ว  ผมขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)  ทุกทา่นที่ใหค้วามร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญให ้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพ็ญ  (สมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕66)   

 
ปิดประชุม เวลำ 15.30  น. 
                    
                               (ลงช่ือ)                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

        (นางพรพรรณ  หอนงาม) 
                       เลขานุการสภาฯ 
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 (ลงช่ือ)                            กรรมการตรวจรายงานการประชุม      (ลงช่ือ)                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายสมคิด แสนโพธิ์ )                                                (นายพิเชษฐ์  พิพิธเส้า) 
      ส.อบต.ม.9                                                                 ส.อบต.ม.3 

                            (ลงช่ือ)                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายไพโรจน์  สีดา) 

                                                          ส.อบต.ม.12 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ  ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ    
ครั้งท่ี  2/2566  สมัยสามัญท่ี  2  ประจ าปี  2566    เมื่อวันท่ี  12   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.2566               
จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้เป็นหลักฐานเพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบต่อไป 

(ลงช่ือ)               ผู้รับรองรายงานการประชุม 

  (นายแหลม  สิมงาม) 
                          ประธานสภา อบต.เพ็ญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


